

(คำอย่างไม่เป็นทางการ)
แถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 6

พวกเรา รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงอาหาร พบกันเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พวกเรา ยินดีกับการเข้าร่วมการประชุมของสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นแปซิฟิก (พีอีซีซี) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสำนักเลขาธิการองค์การการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (พีไอเอฟ) สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (เอแบค) และผู้แทนภาคเอกชน

พวกเรา รับทราบถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของประชาชนทุกคนในภูมิภาคเอเปค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความมั่นคงอาหารและห่วงโซ่อุปทาน พวกเรา สนับสนุนการเน้นย้ำว่า เอเปค จะวางแนวทางในการตอบสนองต่อวิกฤตสุขภาพโลกอย่างทันทีและต่อสถานะเศรษฐกิจที่หยุดชะงักอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขณะที่พวกเรามองถึงการกลับมาเสริมสร้างขีดความสามารถอีกครั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พวกเราต้องปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เช่น ผู้ผลิตอาหารรายย่อยในภาคเกษตร อาหาร และประมง โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พวกเรา รับทราบแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573 ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ผลิตภาพ ความครอบคลุม และความยั่งยืน และกำหนดการดำเนินการและเป้าหมาย ที่เขตเศรษฐกิจเอเปคจะดำเนินการร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการมีอาหารสำหรับทุกคนที่เพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ เข้าถึงได้ และสามารถซื้อได้

พวกเรา รับทราบแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย สตรี เยาวชน ชุมชนพื้นเมือง และผู้สูงอายุในภาคส่วน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในใช้ทรัพยากรของพวกเราให้เกิดคุณค่าที่สุด ปรับปรุงชีวิตในชนบท พื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ชายฝั่ง และการแสดงถึงศักยภาพของภูมิภาคเอเปค

พวกเรา ยินดีและรับรองแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573

พวกเรา ยินดีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินการตามแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573 ซึ่งภาคเอกชนเป็นภาคส่วนสำคัญในการช่วยให้พวกเราบรรลุความมั่นคงอาหาร

พวกเรา รับทราบว่า แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573 มีความสอดคล้องและจะมีส่วนช่วยในการบรรลุวิสัยทัศน์ปุตราจายา พ.ศ. 2583 โดยมีแรงผลักดันทางการเติบโตทางเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ การค้าและการลงทุน นวัตกรรมและการแปลงเป็นดิจิทัล และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุม

พวกเรา ขอย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของเอเปค กับองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์การสหประชาชาติ และองค์การชำนาญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ และองค์การการค้าโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเรา ยินดี กับการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้น และความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตระหนักว่า ไม่มีแนวทางใดแนวทางเดียวที่จะเหมาะสมกับทุกคน ในการมุ่งสู่เป้าหมายเหล่านี้ พวกเรา เน้นย้ำความพยายามที่น่าชื่นชมของเอเปค ในการสนับสนุนระบบอาหารที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และครอบคลุมมากขึ้น

พวกเรา ขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคที่แสดงบทบาทอย่างต่อเนื่องในฐานะรองประธานของหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารเอเปค (พีพีเอฟเอส) และสนับสนุนให้มีการหารือในระดับสูงอย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและเอกชน พวกเรา ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทบทวนการทำงานของพีพีเอฟเอสเพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ พวกเรา รับทราบผลลัพธ์ของการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารเอเปค คณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร การหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และคณะทำงานด้านมหาสมุทรและการประมง และการมีส่วนร่วมของกรอบการทำงานเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปค

พวกเรา ขอขอบคุณนิวซีแลนด์ที่เป็นเจ้าภาพเอเปค ในปี พ.ศ. 2564

Haumi ē, Hui ē, Tāiki ē

Join, Work, Grow. Together